



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักเทศกิจ (กองนิติการและบังคับคดี โทร. ๐ ๒๕๖๕ ๕๑๐๕ หรือโทร ๓๓๕๕)

ที่ กท ๑๔๐๔/๑๙๙๙

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ของส่งจดหมายข่าวกองนิติการและบังคับคดีเพื่อเผยแพร่ ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักเทศกิจขอส่ง "จดหมายข่าวกองนิติการและบังคับคดี" ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๒

ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นแพร่บทความ ข่าวสาร และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
กฎหมายมาเพื่อโปรดทราบ

(นายจिरวัฒน์ พงษ์มา)
ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ



จดหมายข่าว กงนิตการและบังคับคดี

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๒ ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๒

นางสาวเสาวภา ประสารภักดิ์
นิตกรปฏิบัติกร
ผู้เขียน

หน่วยงานทางปกครองไม่ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครอง ต้องพึงระวังโทษทางวินัยและอาจจะต้องเสียค่าปรับ

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้การกำหนดรูปแบบวิธีการบังคับคดีปกครองใหม่ โดยเพิ่มอำนาจให้ศาลสั่งบังคับคดีเอาทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐได้

โดยบทบัญญัติมาตรา ๗๕/๔ บัญญัติว่า เมื่อปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร ให้ศาลปกครองไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงถ้าศาลปกครองไต่สวนแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าการที่มิได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเป็นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร ศาลปกครองอาจมีคำสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ปฏิบัติตามคำบังคับ ชำระค่าปรับต่อศาลปกครองตามจำนวนที่สมควร ครั้งละไม่เกินห้าหมื่นบาท ทั้งนี้ ศาลปกครองอาจแจ้งผู้บังคับบัญชา ผู้กำกับดูแลผู้ควบคุม หรือนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือสั่งการ หรือลงโทษทางวินัยต่อไปก็ได้ โดยคำสั่งปรับให้จัดทำโดยองค์คณะ และให้นำเงินค่าปรับดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ให้ชำระค่าปรับ ศาลปกครองอาจมีคำสั่งให้มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของบุคคลนั้นได้ ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับกับกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควรด้วย

กฎหมายฉบับนี้ นอกจากจะแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการบังคับคดีต่อหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาแล้ว ยังเพิ่มอำนาจให้ศาลสั่งชำระค่าปรับซึ่งเป็นมาตรการที่ไม่มีกำหนดในการบังคับคดีทางแพ่ง และแม้ศาลไม่อาจบังคับคดีจากทรัพย์สินของราชการได้ แต่กฎหมายนี้ให้อำนาจศาลบังคับคดีเอาจากทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลได้ ซึ่งตามหลักกฎหมายปกครอง เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติงานในฐานะส่วนตัวแต่ทำเพื่อประโยชน์สาธารณะ ศาลจึงต้องใช้

มาตรการนี้อย่างจำกัดเคร่งครัดเฉพาะกรณีที่ศาลได้สวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้นั้นจงใจหรือไม่มีเหตุอันสมควรในการไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาเท่านั้น

ปัจจุบันยังมีหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครอง หรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน หรือล่าช้า ซึ่งอาจถูกผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งบังคับคดี และอาจส่งผลให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ถูกศาลปกครองได้สวน และมีคำสั่งให้ชำระค่าปรับ ดังเช่น คดีป่าทุบรถ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งที่ คส.๓/๒๕๖๒ ให้ผู้อำนวยการเขตประเวศชำระค่าปรับต่อศาลเป็นเงินจำนวนห้าพันบาท เนื่องจากมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้าเป็นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร ทั้งนี้ ศาลปกครองอาจแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือสั่งการ หรือลงโทษทางวินัยต่อไปได้ ในกรณีที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้องเสียค่าปรับตามคำสั่งศาลในกรณีดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจต้องชดใช้เงินคืนให้แก่ กรุงเทพมหานคร หากเป็นกรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเป็นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควรจนต้องเสียค่าปรับอันเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว

กองนิติการและบังคับคดี สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร

เลขที่ ๑ ถนนเทศบาลสาย ๑ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐๒๕๖๕ ๕๑๐๕ ต่อ ๓๓๖๙-๗๐ โทรสาร ๓๓๕๖ www.bangkok.go.th/citylaw